

PHONG TRÀO CURSILLOS KITÔ GIÁO

KHÓA CURSILLO BA NGÀY

**TỪNG BƯỚC HƯỚNG DẪN
DÀNH CHO KHÓA TRƯỞNG**

Tác giả Eduardo Bonnín Aguiló

12 tháng 2 năm 2019

ĐÂY LÀ PHƯƠNG CÁCH

Theo lời người sáng lập Eduardo Bonnin.

Đây là cách tổ chức Khóa Ba-Ngày Cursillo cuối tuần hiện nay. Theo đó, nhờ ân sủng Thiên Chúa và lời cầu nguyện của những anh chị em mà qua nhiều năm, phương cách này đã có thể giúp nhiều người tìm thấy Chúa Kitô và quyết định theo Người.

Tôi không biết trong tương lai Khóa cuối tuần Cursillo sẽ được tổ chức như thế nào.

Chúng tôi đã bắt đầu nơi không có điện, và ngày nay chúng ta phân phát danh sách các tham dự viên khóa Cursillo được in bằng máy vi tính.

Điều duy nhất mà tôi biết là nếu Cursillo vẫn trung thành với mục đích đã được dự định, cầu nguyện cho và chúng ta hằng tri ân, Cursillo sẽ không phải hạ thấp mục tiêu, và mỗi Khóa Cursillo cuối tuần phải cung cấp những món quà ấy như kinh nghiệm thực sự sống động, giản dị, trong sáng và chân thật về Chúa Kitô của Tin Mừng. Người, qua sự phục sinh và Ân sủng, hiện đang sống, hoạt động, bình thường và gần gũi với mỗi một người chúng ta.

Điều này đòi hỏi và mời gọi một gặp gỡ riêng tư giữa Chúa Kitô và mỗi người.

Thật rõ ràng, ma quỷ thế gian chính là ma quỷ của con người, và điều cần thiết cho mỗi người phải là biết chính mình, và từ đó, mới có thể nắm được niềm vui, và thậm chí bối rối trước lời mời gọi của Chúa Kitô dành cho họ, để rồi qua cảm nhận sự nối kết với Người và nhờ Ân sủng, sẽ hiểu được niềm vui và hạnh phúc đến từ việc rao truyền Ân sủng ấy cho những người khác.

Theo bản chất tự nhiên, Cursillo phải đi sâu vào nội tâm của con người, đến chỗ sâu thẳm nhất và riêng tư nhất, không phải chỉ trong một vài hoàn cảnh cụ thể chung quanh người ấy như: có gia đình hoặc còn độc thân, ngoan đạo hay thờ ơ... Chẳng có gì có thể làm sai lệch khỏi mục tiêu mà người ấy đang nhắm tới. Cuộc gặp gỡ phải chỉ giữa Chúa Kitô và người đó, mặt đối mặt, một với một, và tất cả mọi sự việc tại Khóa Cursillo cuối tuần phải nhắm vào cuộc gặp gỡ riêng tư đó. Thực tế không thể tránh khỏi của từ tính hoặc sự hấp dẫn giữa hai giới nam nữ, hoặc sự hiện diện quan trọng của một người quen như đồng nghiệp, phối ngẫu hay họ hàng, sẽ làm cuộc gặp gỡ riêng tư này không thành được. Phản ứng phải rất riêng tư, hào hứng và xác thực.

Không thể có gì ngăn ngừa hay cản trở sự hào hứng, bối rối và nhiệt tình xảy đến với một người khi họ chân thành và tha thiết TIN rằng Chúa Kitô yêu thương họ. Bởi vì từ Khóa Cursillo cuối tuần, một chiều hướng mới của Đức Tin được khám phá, sâu đậm hơn bình thường. Nếu quan sát và chờ đợi, người khác sẽ nhận ra có rất nhiều sự khác biệt trong phản ứng của người ấy. Vì lý do này, một khóa Cursillo cuối tuần không nên tổ chức chung cho hai phái nam và nữ, và cũng không

thích hợp để cha và con trai, mẹ với con gái, hai anh em trai hay chị em gái, chủ và người làm công, hoặc vợ và chồng cùng tham dự một khóa Cursillo. Nếu nam nữ cùng chung khóa cuối tuần, sẽ không ai cư xử như khi họ được phân cách ra. Chúa Kitô tìm kiếm con người chứ không tìm những gì chung quanh người ấy.

Cursillo không giả định trước điều gì.

Người thực sự muốn trở thành Kitô hữu, nhận ra khoảng cách họ phải vượt qua để trở nên một Kitô hữu đích thực. Họ nhận thức được thực tế rằng họ phải cố gắng và giảm bớt khoảng cách đó vào mọi thời điểm trong cuộc đời của họ. Cuộc sống Kitô hữu có ý thức được hướng dẫn bởi người đã thức tỉnh khả năng khao khát trở nên một Kitô hữu đích thực, thúc đẩy họ luôn cảm tạ Thiên Chúa về tất cả mọi điều tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc đời của họ. Biết rằng Chúa Kitô đang nghĩ và quan tâm đến chúng ta, chúng ta cũng tập dăng cho Người những phút giây cay đắng mà đôi khi chúng ta làm cay đắng hơn vì chúng ta không để ý rằng Chúa Kitô đang rèn luyện chúng ta qua những thử thách đó... và khiến chúng ta trở nên những Kitô hữu tốt lành hơn.

Cung cấp tất cả mọi thứ để cho khóa Cursillo Ba-Ngày cuối tuần được thực hiện như nó cần phải có, cuối cùng mọi người đều chân thành.

Eduardo Bonnín

[Lưu ý: Trong suốt tài liệu, các dấu ngoặc vuông đã được sử dụng để khẳng định tâm tưởng của Eduardo và làm sáng tỏ bằng những giải thích từ Mallorca.]

Hướng dẫn này được dùng kèm theo – và phụ thuộc vào - Cẩm Nang Rollo Giáo dân và Cẩm Nang Linh Hướng. Trong khi có vài thay đổi có thể là cần thiết vì những hoàn cảnh vượt ngoài sự kiểm soát của chúng ta, thời lượng dành cho các bài nói (rollo), thảo luận, công tác hành lang, tranh vẽ và các giờ viếng Thánh Thể không nên thay đổi và cố gắng hết sức để giữ chương trình theo thứ tự đã ghi. Trình tự và thời gian phân bổ là những gì quan trọng nhất, KHÔNG phải là lịch trình được đề nghị dưới đây.

THỨ NĂM (Chiều ngày khai khóa)

Khi thích hợp Địa điểm gặp các ứng viên

Khi thích hợp Cùng đi đến địa điểm Khóa

7:00 chiều Đến địa điểm tổ chức Khóa Cursillo

7:45 chiều Rollo Khai Khóa (Khóa trưởng)

8:45 chiều Tại Nhà Nguyễn: Bài nguyện gẫm thứ nhất: “Biết Chính Mình”

9:20 chiều Đi Đàng Thánh Giá

Giờ giải lao, Đọc bài “**Phá Sản**” (Phụ lục 2)

9:45 chiều Bài nguyện gẫm thứ 2: “**Người Con Hoang Đàng**”

10:15 tối Kiểm thảo lương tâm - Đêm đầu tiên (Phụ lục 3)
và Kinh tối.

10:45 tối Tân cursillistas đi nghỉ

10:45 tối Họp Trợ tá

THỨ SÁU (Ngày thứ nhất của Khóa Ba-Ngày Cursillo)

7:00 sáng Báo thức lần thứ nhất

7:25 sáng Báo thức lần thứ hai

7:30 sáng Tại Nhà Nguyễn: Kinh sáng và Dâng ngày (Kinh Phụng Vụ)

Bài nguyện gẫm thứ ba: “**Ba Cái Nhìn Của Chúa Kitô**”

8:00 sáng Thánh Lễ

8:30 sáng Điểm tâm

9:15 sáng Chuẩn bị phòng Rollo (Phụ lục 1: Vật Liệu Của Khóa Cursillo)

Rollista câu nguyện với Nhóm trợ tá trong Nhà Nguyễn [trước mỗi bài nói (rollo)]

9:30 sáng Bài nói của Khóa trưởng trước Rollo Lý Tưởng (Phụ lục 5)

9:45 sáng Rollo: “**Lý Tưởng**”

10:15 sáng Giải thích về Phiếu Sở thích (Phụ lục 7)

11:00 sáng Rollo: “**Ôn Thường Sủng**”

12:30 Ăn trưa

2:15 chiều Chuẩn bị phòng Rollo

Rollista câu nguyện với Nhóm trợ tá trong Nhà Nguyễn

2:30 chiều Rollo: “**Người Giáo Dân: Một Kitô Hữu Trong Trần Thế**”

4 giờ chiều Rollo: “**Ôn Hiện Sủng**”

6:00 tối Ăn tối

7:30 tối Rollo: “**Sùng Đạo**”

	Intervention of the Rector (Phụ lục 8)
	Viếng Thánh Thể chung (Trợ tá, Linh hướng và tân Cursillistas (Phụ lục 9)
9:15 tối	Họp mặt các Nhóm – Trình bày Tranh vẽ (Phụ lục 10)
10:15 tối	Tại Nhà Nguyễn: Kiểm thảo Lương tâm và Kinh tối
11:00 tối	Họp với Trưởng và Thư ký Nhóm (Phụ lục 11)
11:30 tối	Họp Trợ tá

THỨ BẢY (Ngày thứ hai của Khóa Ba-Ngày Cursillo)

7:00 sáng	Báo thức lần thứ nhất
7:25 sáng	Báo thức lần thứ hai
7:30 sáng	Tại Nhà Nguyễn: Kinh sáng
	Bài nguyện ngắm thứ 4: “Chân Dung Chúa Kitô”
8:00 sáng	Thánh Lễ
8:30 sáng	Điểm tâm
9:30 sáng	Rollo: “Học Đạo”
10:45 sáng	Rollo: “Các Bí Tích”
12:30	Ăn trưa
2:30 chiều	Rollo: “Hành Đạo”
4:00 chiều	Rollo: “Những Trở Ngại Trong Đời Sống Ân Sủng”
6:00 chiều	Ăn tối
7:30 tối	Rollo: “Người Lãnh Đạo”
8:15 tối	Viếng Thánh Thể và Lăn chuỗi Mân Côi
9:00 tối	Họp mặt thân hữu
10:00 tối	Họp mặt các Nhóm - Trình bày Tranh vẽ [trong phòng Rollo]
11:00 tối	Tại Nhà Nguyễn: Kiểm thảo lương tâm – Kinh tối
11:30 tối	Họp Trợ tá.

CHỨA NHẬT (Ngày thứ ba của Khóa Ba-Ngày Cursillo)

6:55 sáng	Mañanitas (Phụ lục 13)
7:45 sáng	Tại Nhà Nguyễn: Kinh sáng
	Nguyện ngắm 5: “Sứ Điệp Của Chúa Kitô Cho Các Cursillistas”
8:15 sáng	Điểm tâm
	Chụp hình
9:00 sáng	Rollo: “Nghiên Cứu Môi Trường”
10:45 sáng	Rollo: “Đời Sống Trong Ân Sủng”
12:00	Thánh Lễ
1:00 chiều	Ăn trưa
2:00 chiều	Rollo: “Kitô Giáo Trong Hành Động”
3:00 chiều	Rollo: “Người Cursillista Sau Khóa Cursillo”
3:30 chiều	Rollo: “Bảo Toàn Trọn Vẹn”
5:00 chiều	Nghi thức bế mạc
6:15 chiều	Trợ tá tạ ơn trước Thánh Thể

KHÓA BA NGÀY CURSILLO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM ĐẦU TIÊN CỦA KHÓA CUỐI TUẦN

6:30 chiều Địa điểm gặp các ứng viên

[Tất cả mọi người gồm Trợ tá, các ứng viên, người bảo trợ và các Cursillistas khác, gặp nhau tại một địa điểm và thời gian thích hợp.]

Ngay từ giây phút này, chúng ta sẽ bày tỏ tất cả sự nhiệt tình, tinh thần cống hiến và yêu thương của chúng ta.

Chúng ta không đến đây để nói lời chia tay với các ứng viên nhưng để chào đón họ.

Cho Khóa trưởng biết khi các ứng viên đến.

Chú ý và chăm sóc mọi người một cách tự nhiên, đặc biệt là những người tự cô lập.

Di chuyển đến Nhà Tĩnh Tâm

[Nhóm trợ tá và các ứng viên cùng đến Nhà Tĩnh Tâm hoặc địa điểm tổ chức Khóa Cursillo chung.]

Lo liệu để bạn hữu hoặc người quen của họ đi xe riêng.

Lắng nghe các ứng viên và cố gắng tìm hiểu họ. Không tiết lộ bất cứ điều gì về Khóa cho họ lúc này.

Cố gắng phát hiện những người có tiềm năng lãnh đạo để phân họ làm Trưởng nhóm và Thư ký khi hình thành các Nhóm.

Cố gắng tìm hiểu, với sự thận trọng, về thái độ (quan điểm) của họ về Cursillo.

7:00 chiều Đến Nhà Tĩnh Tâm

(Xem PHỤ LỤC 1: Những Điều Cần Ghi Nhớ)

Khi đến nhà tĩnh tâm, tiếp tục đồng hành và trò chuyện với họ, giúp họ mang hành lý đến nơi gặp gỡ đợi nhận phòng.

Khi tất cả Trợ tá và Linh Hướng đến, việc đầu tiên là sẽ viếng Thánh thể. [Đây là một cuộc thăm viếng ngắn gọn, chỉ vài phút trong khi các ứng viên đang chờ đợi để được hướng dẫn đến phòng ngủ.]

Việc chia tay của những người đi cùng với các ứng viên phải được thực hiện càng nhanh càng tốt. [Điều này áp dụng cả cho các người bảo trợ hoặc bạn hữu, những người đã đưa các ứng viên đến và đã không thể cùng đi đến nhà tĩnh tâm với các trợ tá.]

Đừng bắt đầu cho đến khi tất cả các ứng viên có mặt đầy đủ.

Chỉ định phòng nghỉ:

Bắt đầu bằng một bài chào mừng ngắn với các Cursillistas tham dự Khóa Cursillo cuối tuần thứ...

Trước khi chỉ định phòng cho từng tân cursillista, một điều nên làm là Khóa trưởng cần giải thích là dù có quen biết nhau trước hoặc đến từ cùng một vùng nay phải tách ra, điều đó không phải để làm phiền hà bất cứ ai, nhưng với mục đích giúp chúng ta dễ dàng làm quen với mọi người. Cũng cần cho biết sẽ có vài trợ tá đi cùng để giúp họ tìm phòng. [Điều chỉnh những gì cần nói cho thích hợp với hoàn cảnh thực tại. Điểm cốt yếu là khi có thể, cần tách rời những Cursillista đã biết nhau trước đó.]

Thông báo cho họ biết rằng chỉ để lại hành lý nơi này và trở lại ngay.

Sau đó tiến hành việc chỉ định phòng, gọi từng tân cursillista bằng tên và họ, yêu cầu họ đứng lên.

Một khi mọi người đã được chỉ định số phòng, các trợ tá sẽ đi cùng với các tân cursillista đến phòng của họ.

Nên nhớ rằng không ai rời khỏi phòng gấp gáp trước khi hoàn tất việc nhận phòng, bởi vì theo cách này, lần đầu tiên họ có thể biết tên của tất cả các bạn mới.

7:45 chiều Rollo “KHAI KHÓA” [Khóa trưởng]

Một khi chúng ta biết chắc chắn tất cả các tân Cursillista, Trợ tá và Linh hướng có mặt trong Phòng Rollo, Bài nói Khai Khóa sẽ bắt đầu.

Thời lượng không được quá 30 phút.

Trước khi bắt đầu bài Khai khóa, Khóa trưởng cần cho biết rằng chúng ta thường bắt đầu tất cả các sinh hoạt với “Kinh Chúa Thánh Thần”, mời tất cả tham dự đứng lên đọc kinh. [Khóa trưởng dẫn lời nguyện; các Trợ tá sẽ tham gia; đó là biểu hiện cơ bản của sự cầu nguyện một cách tự nhiên.]

Sau Bài nói Khai khóa, Khóa trưởng nói với mọi người rằng chúng ta sẽ đi đến Nhà Nguyện để bắt đầu bài nguyện gẫm đầu tiên, yêu cầu giữ im lặng.

Trong khi di chuyển về hướng Nhà Nguyện, thì mọi người: các tân Cursillistas, Trợ tá và Linh Hướng, sẽ được tặng một cuốn Chi Nam. Nhấn mạnh sự cần thiết mang theo Chi Nam trong mọi lúc. Nhắc nhở rằng không nên ghi vào các trang trống và mục đích của các trang này sẽ được giải thích sau.

Yêu cầu mọi người viết tên trên trang đầu để sẵn.

Khóa trưởng dâng lời nguyện tạ ơn sau bài Rollo.

[Kinh Tạ ơn trong sách Chi Nam, trang 22-23, kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Ai biết những Kinh này sẽ tham gia]

Cuối bài rollo, nên có người cho Ban Âm thực biết khoảng giờ nào thì các tân cursillistas sẽ có giờ nghỉ giải lao.

8:45 pm Nguyện gắm đầu tiên: “Biết Mình” – Tại sao bạn có mặt nơi đây?

Khóa trưởng mời họ xem đây là một “sự tạm ngừng” trong cuộc sống của họ, “Bạn thế nào?” chỉ để suy ngẫm về cuộc sống của chính mình. Sẽ rất có ích khi nhìn và xem lại bộ phim cuộc đời của chính mình có ý nghĩa gì với mình không.

Đảm bảo mọi người đều có mặt.

Trước khi bắt đầu kinh chuẩn bị bài nguyện gắm, Khóa trưởng sẽ đưa ra tư thế thích hợp nhất để thực hiện trong Nhà Nguyện. [Điều này đơn giản là tư thế thoải mái nhất cho họ. Một số có thể thích quỳ trong khi những người khác chọn ngồi và một số có thể thích đứng. Theo quyết định của Khóa trưởng.]

“Kinh Chuẩn Bị Bài Nguyện Gắm” (sách Chỉ Nam trang 20-22)

Bài Nguyện gắm

Sau bài nguyện gắm: “Kinh Tạ Ơn Sau Nguyện Gắm” (sách Chỉ Nam trang 22-23)

Sau nguyện gắm này, Khóa trưởng dẫn đi đàng Thánh Giá (theo Lm. Lianos trong Chỉ Nam, trang....) Chọn ba tân cursillistas, một người cầm Thánh giá và hai người kia cầm hai cây nến và chúng ta nói nếu họ thấy chúng nặng để mang thì quả thực nó còn nặng hơn với Đức Kitô, Người đã làm điều đó và phải chịu đựng nó trong thực tế.

Lời dẫn phải được đọc to, thận trọng, thông thả, và rõ ràng. [Điều này nên được thực hiện một cách giản dị, không thêm âm nhạc hoặc tô điểm màu mè.]

Sau khi đi đàng Thánh Giá, Khóa trưởng thông báo với mọi người rằng sẽ có một vài phút để vệ sinh cá nhân nếu họ muốn. [Hãy nhớ chúng ta vẫn còn trong thời gian tĩnh lặng.]

Khi nghe chuông rung, yêu cầu đến phòng ăn tối (hay bữa ăn nhẹ.)

9:20 tối Đọc câu chuyện Phá Sản

Khóa trưởng giới thiệu câu chuyện “Phá Sản,” (Thiếu Chúa Kitô và với Chúa Kitô) (Phụ lục 2)

Để sự im lặng không làm cho một ai cảm thấy không thoải mái, người đọc phải cố gắng và đọc chậm rãi, để phần đọc được kéo dài suốt buổi. Các trợ tá sẽ thay phiên nhau đọc; tuy nhiên không cần thiết mọi trợ tá phải đọc.

Sau khi đọc câu chuyện “Phá Sản,” chúng ta dành vài phút để mọi người thư giãn, nên nhớ rằng chúng ta vẫn giữ tĩnh lặng.

Rung chuông để đến Nhà Nguyện cho bài nguyện gắm thứ hai.

9:45 tối Nguyện gắm thứ hai: “Người Con Hoang Đàng” - Chúa, được tiết lộ bởi Chúa Kitô

Khóa trưởng giới thiệu Lm. Linh Hưởng, người hướng dẫn bài nguyện gắm về dụ ngôn Người Con Hoang Đàng, nhưng nên nhấn mạnh vào thái độ của người cha khi người con trở về.

Bất kể cuộc sống của mỗi người ra sao, chúng ta đều có thể trở về nhà của Cha, Đấng đang chờ đợi mỗi người chúng ta với vòng tay rộng mở.

Kinh Chuẩn Bị Bài Nguyện Gắm (sách Chỉ Nam trang 20 - 22)

Chiêm niệm

Kinh Tạ Ôn Sau Nguyên Gẫm (sách Chỉ Nam trang 22 - 23)

Tiếp theo đó là:

10:15 tối Kiểm thảo Lương tâm và Kinh tối

Khóa trưởng cần gọi rõ, vì đây là đêm đầu tiên của Khóa Cursillo, chúng ta sẽ thực hiện việc kiểm thảo lương tâm đặc biệt, không có trong Chỉ Nam. Khóa trưởng hướng dẫn điều này.

Xem Phụ lục 3: Kiểm Thảo Lương Tâm – Đêm Đầu Tiên

Kinh tối trong sách Chỉ Nam.

Đọc to và rõ ràng.

Kinh tối: (sách Chỉ Nam 62-63)

Khi kết thúc kinh tối, Khóa trưởng sẽ đưa ra các thông báo cụ thể:

1. Giờ đây chúng ta sẽ đi về phòng nghỉ trong thinh lặng và chúng ta nên cố gắng nghỉ sớm bởi vì ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn.
2. Ngày mai chuông sẽ rung lúc 7 giờ sáng và các bạn sẽ có 25 phút để sẵn sàng, tắm rửa, v.v...
3. Lúc 7:25 sáng, chuông rung lần hai để tất cả chúng ta đến Nhà Nguyên lúc 7:30 sáng. Nhớ luôn luôn mang theo sách Chỉ Nam với bạn.
4. Nếu ai thức giấc trước 7 giờ sáng, hãy cố gắng đừng gây tiếng động, bởi vì chúng ta cần nghỉ ngơi tối đa và chuông sẽ không rung cho đến khi 7 giờ. Nhắc nhở họ về “Tinh thần yêu thương”.
5. Nếu các bạn cần gì, cứ việc yêu cầu.
6. Nhắc nhở họ rằng sự thinh lặng tiếp tục cho đến sáng mai sau Thánh Lễ.
7. Có một linh mục sẵn sàng trong trường hợp ai muốn nói chuyện với Linh Hướng hoặc nhận bí tích Hòa Giải.

Chào buổi tối các tân cursillistaS qua câu: “Hẹn gặp lại vào lúc 7:30 sáng mai tại Nhà Nguyên.”

10:45 tối (khoảng chừng) Cursillista đi ngủ.

Sau khi tắt cả các cursillista đã nghỉ ngơi, một trong những Trợ tá sẽ đi vòng quanh hành lang trong vài phút để ngăn ngừa sự tụ tập, làm gián đoạn sự thinh lặng hoặc phá giấc ngủ của người khác.

Chu cấp sự giúp đỡ nếu có nhu cầu về nước uống, nhà vệ sinh, chăn, đèn, v.v...

Nếu trợ tá được giao nhiệm vụ này cần nói điều gì, người T

rợ tá sẽ nói một cách nhỏ nhẹ và hết sức tôn trọng sự im lặng.

10:45 tối (khoảng chừng) HOP TRỢ TÁ

Công việc này sẽ bắt đầu một khi các bạn yên tâm rằng các tân cursillista đã nghỉ ngơi trong phòng của họ.

Cuộc họp sẽ diễn ra tại địa điểm được chuẩn bị trước.

Tất cả các trợ tá và Linh Hướng sẽ tham dự cuộc họp này. Bắt đầu với “Kinh Chúa Thánh Thần”.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xem các ghi chú về các ứng viên, và thêm vào những dữ liệu còn thiếu vào danh sách “quadrant” tìm hiểu hoàn cảnh thực tại của từng cusillista để khi tiếp xúc, chúng ta biết được những gì chờ đợi.

[Quadrant – Một danh sách gồm các tân cursillistas được đánh số từ 1-4 lệ thuộc ghi nhận sự biểu hiện mối quan hệ với Thiên Chúa đương thời của họ. (1 là rất gần với Chúa, 4 là xa cách Chúa). Điều tương tự cũng được thực hiện về thái độ của họ đối với Cursillo.]

Tâm lý học tương tự như thế đã được sử dụng trong Rollo Nghiên Cứu Môi Trường, nhận biết rõ thái độ của họ để biết cách hay nhất tiếp xúc với họ. Đây không phải là sự phán xét.]

Chúng ta cần nhấn mạnh vào sự cẩn mật của thông tin này và không để danh sách này vào tay của người khác.

[Mỗi trợ tá được cung cấp mọi dữ kiện của các tân cursillistas. Điều này được thực hiện trước khi hình thành các Nhóm.]

Hình thành các Nhóm: Chọn Trưởng và Thư ký của từng Nhóm.

Mỗi Nhóm bao gồm từ 4 đến 6 cursillistas. Một trong các tân cursillista được bổ nhiệm làm Trưởng Nhóm và một người khác được bổ nhiệm làm Thư ký.

[Số lượng cursillistas tại một Nhóm được xác định theo tiêu chuẩn, không theo quy tắc.]

Trợ tá bàn được phân bổ cho mỗi Nhóm không thuộc vào danh sách của nhóm.

Không nên chọn những cursillista là chủ hay quản lý trong cuộc sống của họ làm Trưởng Nhóm, tốt nhất nên chọn những người có khả năng và cá tính nhưng chưa bao giờ đứng đầu hoặc điều khiển một việc gì, ngoại trừ vì lý do thích hợp phải làm khác đi.

Đối với việc lựa chọn Thư ký, hãy chọn ra những người có khả năng viết.

Sau khi lựa chọn Nhóm trưởng và Thư ký (từ các tân cursillistas), tiến hành việc hình thành các Nhóm, theo các tiêu chuẩn sau:

- Cần tách biệt: bạn hữu, những người sống trong cùng một làng hoặc thị trấn, những người có cùng hoàn cảnh, nghề nghiệp, v.v...

- Kết hợp các cursillistas theo cách khác nhau làm sao trong mỗi Nhóm có đại diện của mọi lứa tuổi và vị trí xã hội.

Khi tất cả các Nhóm được hình thành, Khóa trưởng sẽ đọc tên họ để đảm bảo không có nhầm lẫn nào.

Khóa Cursillo nam, tất cả các Nhóm đều được đặt tên là Thánh nam (Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, v.v...), và tên của Thánh nữ hay Đức Mẹ cho Khóa Cursillo nữ.

Viết “Danh sách Nhóm” (một danh sách cho mỗi Nhóm), tên của tất cả các tân cursillistas và chỉ ra ai là Trưởng Nhóm và Thư ký.

Viết tên nhóm ở trên cùng theo sau là danh sách tên của mỗi thành viên, bắt đầu với tên của người Trưởng nhóm và Thư ký, nêu rõ sự khác biệt cùng với tên của họ.

Sáng hôm sau, khi các Nhóm đã được hình thành và đã ngồi vào bàn, Khóa trưởng sẽ đưa ra danh sách tương ứng cho Trưởng nhóm của mỗi Nhóm.

Chỉ định các Trợ tá sẽ đi cùng các nhóm.

Khóa trưởng và Linh Hướng sẽ không là thành viên của bất kỳ Nhóm nào.

Nên nhắc nhở các Trợ tá bàn rằng sáng hôm sau họ nên đến chỗ của họ ngay lập tức, trước các tân cursillistas, để tránh phải yêu cầu cursillistas nhường chỗ cho họ một khi các nhóm đã được phân công và các cursillistas đã ngồi ở vị trí.

Xem xét các kế hoạch và lịch trình cho ngày hôm sau, là ngày đầu tiên của Khóa Cursillo.

Xét soát lại phần kỹ thuật của ngày đầu tiên này: Công tác hành lang, lắng nghe tìm hiểu cursillista, lượng giá hiệu quả việc làm của Trưởng nhóm. [Điều này có nghĩa là nói về việc liệu mỗi Trưởng nhóm có thoải mái trong vai trò lãnh đạo tại bàn không.]

Hãy nhớ rằng bạn phải là một người biết lắng nghe và để các cursillistas nói. Không nên đưa ra lời khuyên hoặc giải pháp.

Mỗi Trợ tá bàn nên biết họ và tên của tất cả các thành viên trong Nhóm của mình và nói chuyện với từng người vào ngày đầu tiên, cần trao đổi quan điểm với họ.

Mỗi Trợ tá bàn sẽ khuyến khích các cursillistas làm việc trong các Nhóm. Khuyến khích họ, nhưng không tự mình làm việc. Chú ý đến những nhu cầu của họ. Giúp bất cứ ai gặp khó khăn trong việc viết hoặc ghi chép.

Hãy kín đáo khi xử lý thông tin và danh sách. Cẩn thận không để cho các cursillistas cảm thấy rằng chúng ta có thông tin về họ hay cá tính của họ.

Các trợ tá bàn không nên hình thành bè phái hoặc nhóm nhỏ riêng; không nên tỏ ra hoặc hành động như bạn quan trọng bởi vì bạn là một Trợ tá.

Tất cả các Trợ tá bàn phải hiện diện trong mọi Rollos và mọi sinh hoạt của Khóa Cursillo, ghi chép và làm công tác hành lang.

Các Trợ tá phải cầu nguyện và hát với sự xác tin và rước lễ mỗi ngày. Nếu một người muốn nhận bí tích hòa giải, tốt nhất là nên làm vào những thời điểm do Khóa trưởng thông báo trong Nhà Nguyện.

Chỉ định các Trợ tá chịu trách nhiệm về:

- Rung chuông
- Chuẩn bị phòng Rollos.
- Bắt đầu với những câu vui đùa và những câu chuyện trong phòng ăn, sau mỗi bữa ăn.
- Phát các vật dụng cho các sinh hoạt giải lao như: banh, dây nhảy, v.v... và thu lại tất cả các vật dụng trong giờ nghỉ. (Xem Phụ lục 1B-4)
- Phát danh sách Nhóm với tên các thành viên và ai là những người Trưởng nhóm và Thư ký.
- Phân phối và thu thập “Bảng sở thích”.
- Lo liệu để cho Nhà Nguyệt sẵn sàng cho suy niệm và viếng Thánh Thể.
- Xướng bài thánh vịnh Ba Thanh Niên Trẻ (“Mọi công trình của TC ngợi khen Chúa”) trong phần tạ ơn sau Thánh lễ.

[Có thể dùng Chỉ Nam trang 41 - 45]

- Nên hát trước mỗi Bài Nói. Nhắc nhở các Trợ tá rằng, trước mỗi Bài Nói, toàn thể trợ tá viếng Thánh Thể cùng với Rollista. [điều này chỉ mất vài phút.]
- Sắp xếp chỗ ngồi cho trợ tá trong phòng ăn và trong Nhà Nguyệt. [Trong Nhà Nguyệt, các trợ tá nên ngồi sao cho họ ngồi cách nhau. Trong phòng ăn một trợ tá trong mỗi bàn.]
- Xem lại thời khóa biểu và các Bài Nói của ngày đầu tiên.
- Nhắc nhở người chia sẻ bài “Lý Tưởng” không đọc kinh “Chúa Thánh Thần” (vì kinh đã được đọc khi Khóa trường bắt đầu mỗi ngày).
- Nhắc nhở Trợ tá nói bài “Sùng Đạo” không đọc kinh Tạ Ôn Sau Bài Nói. (Khóa trường sẽ làm điều đó.) [Đó là Kinh Tạ Ôn trong sách Chỉ Nam trang 125]

Giải thích rõ ràng bất kỳ sự hồ nghi nào nếu có.

Viếng Thánh Thể, chúc mọi người ngủ ngon và đi ngủ.

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA KHÓA CUỐI TUẦN

7:00 sáng **Rung chuông lần thứ nhất**

Nên gõ cửa mỗi phòng trong khi chuông đang rung để ngăn ngừa trước người lè mè không bị rớt lại đằng sau.

Nhắc nhở đã đến lúc chuẩn bị và thay quần áo.

7:25 sáng **Rung chuông lần thứ hai**

Gặp nhau ở lối vào Nhà Nguyễn.

Trước khi bước vào Nhà Nguyễn, đảm bảo tất cả các tân Cursillistas, Trợ tá và Linh hướng đều có mặt để sẵn sàng bắt đầu.

7:30 sáng **Tại Nhà Nguyễn**

Trước khi bắt đầu Kinh sáng, bảo đảm tất cả các tân Cursillistas, Trợ tá và Linh hướng đều có mặt.

Các ghế ngồi nên sắp xếp và kiểm tra, để không có quá nhiều ghế trống.

Lo liệu để tân Cursillistas ngồi ở các hàng phía trước.

Các trợ tá sẽ ngồi ở chỗ đã được phân bổ tại cuộc họp đêm hôm trước.

Khóa trưởng nhắc nhở mọi người khi nào ngồi, khi nào đứng, v.v...

Khóa trưởng nên ở phía sau Nhà Nguyễn.

7:30 sáng **Kinh sáng và Dâng ngày**

(Chỉ Nam, trang 13 - 18)

Khóa trưởng sẽ đọc “Kinh Nguyễn Chuẩn Bị Cho Bài Nguyễn Gẫm” (Chỉ Nam, trang 20 - 22) trước khi Linh Hướng bắt đầu bài suy niệm.

Suy Niệm: “Ba Cái Nhìn Của Chúa Kitô” - Cái nhìn nào của Đức Kitô mà bạn xứng đáng lãnh nhận?

Cuối cùng Khóa trưởng đọc Kinh “Tạ Ôn Sau Suy Niệm” (Chỉ Nam trang 22 - 23) và rồi thông báo Thánh Lễ sẽ cử hành ngay sau đó.

8 giờ sáng **THÁNH LỄ**

- Một trong những Trợ tá lo chuẩn bị bàn thờ và đọc các bài đọc.
- Khi linh mục sẵn sàng cử hành Thánh lễ, Khóa trưởng sẽ đọc phần giới thiệu về Thánh lễ. (Chỉ Nam trang 26)
- Nếu có nhiều linh mục trong Khóa Cursillo, một linh mục sẽ sẵn sàng để giải tội trước Thánh Lễ. Nhắc nhở các Cursillista về việc này.
- Cho mọi người biết rằng họ nên ở tư thế thoải mái nhất (ngồi, đứng, quỳ, ...).
- Khóa trưởng sẽ cho biết tìm những lời kinh trong Thánh Lễ (Chỉ Nam trang 25 - 39).

- Trong Thánh Lễ, Khóa trưởng sẽ dâng lời nguyện giáo dân. (Xem **Phụ lục 4 – Lời nguyện giáo dân trong Thánh Lễ**)
- Linh Hướng gợi ý với mọi người rằng việc rước lễ là một hành động tự nguyện, với điều kiện duy nhất là đang sống trong Ân Sủng.

Trong khi rước lễ, các trợ tá nên để ý xem ai rước lễ và thái độ của họ như thế nào.

Sau Thánh Lễ, Khóa trưởng dâng lời tạ ơn bằng cách dùng những kinh nguyện trong Chỉ Nam, trang 41 và sau đó bài thánh vịnh Ba Thanh Niên Trẻ (“Mọi công trình của TC ngợi khen Chúa”) được hát hay đọc. (Xem Chỉ Nam trang 42 - 45]

Vào cuối Thánh lễ, Khóa trưởng sẽ thông báo: từ bây giờ, kết thúc thời gian tĩnh lặng và tất cả chúng ta cùng đi ăn sáng.

8:30 sáng Ăn sáng (phòng ăn)

Các Trợ tá sẽ ngồi vị trí của họ tại bàn, cách rời nhau để ngồi xen vào giữa các Cursillistas và tận dụng lợi thế của sự gần gũi đó để bắt đầu “nghe và tìm hiểu”.

- Một Linh Hướng ban phép lành của ăn. [Nếu không có Linh hướng, Khóa trưởng có thể dâng lời nguyện].
- Các Trợ tá và các Linh hướng sẽ phục vụ tại bàn.
- Trước khi kết thúc bữa ăn sáng, nên có một vài câu chuyện vui cười để tạo bầu khí thân thiện.
- Sau bữa ăn sáng, một Linh Hướng sẽ đọc kinh tạ ơn. [Nếu không có Linh Hướng, thì Khóa trưởng sẽ đọc.]
- Cho tất cả mọi người biết rằng có vài phút giải lao cho đến khi nghe tiếng chuông.

Một khi ra khỏi phòng ăn, một trong những Trợ tá sẽ phát bóng đá, bóng chày, dây nhảy, vv... Các Trợ tá không bận chuẩn bị phòng Rollo sẽ cùng tham gia với các cursillistas. Những Trợ tá chưa làm công việc sắp xếp bàn ghế lần trước thì chuẩn bị bàn ghế cho bữa ăn tiếp theo.

9:15 sáng Chuẩn bị phòng Rollo

Trong thời gian giải lao này, hai hoặc ba trợ tá sẽ chuẩn bị phòng Rollo (bàn, ghế, tên các Nhóm) và bảo đảm các tài liệu cần thiết, phiếu sở thích, giấy vẽ tranh, bút mực, sổ ghi chép, bút chì màu, vật dụng y tế, vv... sẵn sàng để phân phát. Các vật liệu không nên phân phát cho đến khi sau bài nói của Khóa trưởng.

(Xem **Phụ lục 1 - Tài liệu Khóa Ba Ngày Cursillo**).

[Các trợ tá (tất cả) đến Nhà Nguyện với Rollista để cầu nguyện trước mỗi Rollo.]

9:30 sáng Rung chuông để đến Phòng Rollo

Khóa trưởng nói trước Rollo “Lý Tưởng”

Xem **Phụ lục 5 - Chúng ta Hình Thành Nhóm** [được đọc bởi Khóa trưởng]

Xem **Phụ lục 6 - Giai thoại “Giáo Sư Cook”** (được đọc bởi Khóa trưởng)

9:45 sáng Bài Nói “LÝ TƯỞNG”

Khóa trưởng nói, “Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với “Bài Nói” đầu tiên của ngày hôm nay, được chia sẻ bởi rollista: “_____”.

Không “đọc kinh Chúa Thánh Thần” vì đã được thực hiện.

10:15 sáng Sau Bài Nói “Lý Tưởng”

[Một trợ tá đã được giao phát phiếu “Sở thích”]

- **Giải thích phiếu “Sở thích” - Xem Phụ lục 7**

Khóa trưởng sẽ giải thích cách điền vào tờ Sở thích. Các Trợ tá và Linh hướng cũng nên hoàn tất phiếu sở thích.

- Nói với họ sau khi hoàn thành, họ sẽ được trao cho Trưởng Nhóm hoặc Thư Ký và sẽ được thu thập trước khi bắt đầu Bài Nói tiếp theo.
- Điều quan trọng là dữ liệu phải rõ ràng, và điều được khuyến khích là trước khi thu phiếu Sở thích cần kiểm xem bất kỳ dữ liệu bị thiếu và chữ viết có dễ đọc không.

Phát giấy vẽ tranh, bút chì, bút chì màu, tẩy và chuốt bút chì v.v... để hoàn thành các tranh vẽ.

[Các tranh vẽ có thể không được hoàn thành đúng thời gian và Khóa trưởng nên khuyến khích thành viên các Nhóm làm việc trên tranh vẽ trong suốt ngày].

Khóa trưởng thông báo có vài phút để thư giãn tay chân và thanh toán đầu óc của chúng ta, nhấn mạnh việc mọi người sắp xếp để thực hiện các bản tóm lược và tranh vẽ.

Đây lại là lúc thích hợp để đưa ra bóng hoặc dây để nhảy v.v... đầu giờ nghỉ.

11:00 sáng Bài Nói “ÔN THƯỜNG SÙNG”

Thu Phiếu Sở thích.

[Một giải thích về nguồn gốc của bài hát "De Colores" được đưa ra trước rollo Ôn Thường Sùng]

Trước Rollo, chúng ta sẽ hát bài “De Colores” để làm đầu óc thoải mái và tạo bầu khí ấm cúng. [Chỉ hát hai phiên khúc].

Khóa trưởng sẽ giới thiệu tên của Linh Hướng nói bài Ôn Thường Sùng.

Nếu thời gian cho phép, sau khi hoàn tất Bài Nói, Khóa trưởng sẽ công bố có vài phút giải lao, và khi nghe tiếng chuông mọi người nên đến phòng ăn.

12:30 Cơm trưa

Trợ tá và Linh Hướng sẽ ngồi ở những nơi khác với chỗ mà họ đã ngồi trong bữa ăn sáng để tạo cơ hội cho những người khác. Nếu một Trợ tá “muốn” ngồi cạnh ai đó, rất đơn giản, chỉ cần “dò theo” người đó và hỏi nếu họ có thể trò chuyện với nhau trong bữa ăn và rồi cùng đi với nhau tới bàn ăn một cách tự nhiên.

Sau lời nguyện trước bữa ăn của Linh Hướng, các món ăn, như thường lệ, sẽ được phục vụ bởi các Trợ tá và Linh Hướng.

Sau bữa ăn, khi mà các món tráng miệng được dọn đi, hãy bắt đầu buổi nói chuyện hài hước cho đến khi Khóa trưởng cho biết bữa trưa đã kết thúc. Sau khi ổn định, Khóa trưởng cho biết đây là thời gian rảnh để làm việc, chơi hoặc nghỉ ngơi và khi nghe tiếng chuông, mọi người sẽ gặp lại nhau trong phòng Rollo.

Linh Hướng dâng lời tạ ơn.

2:15 chiều

Chuẩn bị phòng Rollo.

Cầu nguyện trong Nhà Nguyện với Rollista

[Trước MỖI rollo - Nhóm Trợ tá, 2-3 phút]

2:30 chiều Bài Nói “GIÁO DÂN: MỘT KITÔ HỮU TRONG TRẦN THỂ”

Trước Bài Nói phải có một chút không khí “náo nhiệt”.

[Khóa trưởng chỉ đơn giản nói: “Bài Nói tiếp theo được chia sẻ bởi...” Điều này được lặp lại trước mỗi Bài Nói.]

Sau Bài Nói Khóa trưởng sẽ nhắc nhở về các bản tóm lược, tranh vẽ, thời gian tự do, giải lao v.v...

4:00 chiều Bài Nói “ƠN HIỆN SÙNG”

Thời gian tự do viết ghi chú, tóm lược, đi dạo, v.v...

6:00 chiều Ăn tối

Có thời gian tự do để mọi người làm việc trên bản tóm lược và tranh vẽ của họ nếu muốn hay cần. Cầu nguyện với Rollista trong Nhà Nguyện.

7:30 chiều Bài Nói “SÙNG ĐẠO”

Trước khi bắt đầu Bài Nói, dành một vài phút để làm ấm bầu khí với những bài hát.

Bài nói của khóa trưởng sau rollo Sùng Đạo (xem Phụ lục 8)

Khóa trưởng đọc kinh tạ ơn sau rollo.

Sau bài nói của Khóa trưởng, mọi người sẽ cùng nhau viếng Thánh Thể (Trợ tá, Linh hướng và các tân Cursillistas):

Xem Phụ lục 9: Viếng Thánh Thể

[Khóa trưởng cần phải quyết định bao nhiêu thời gian có thể cho phép làm tranh vẽ và bản tóm lược cho Bài Nói Sùng Đạo để còn dành đủ thời gian viếng Thánh Thể.]

9:15 tối Họp các nhóm. Nộp bản tóm lược và tranh vẽ

Xem Phụ lục 10: Họp các Nhóm. Nộp tranh vẽ và bản tóm lược.

- “Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần”
- Đây là hoạt động cuối cùng của ngày trong phòng Rollo và nên vui tươi. Hãy cùng ôn lại Sứ Điệp nguyên ngày. Đây cũng là một thời gian nghiêm túc vì bạn phải tôn trọng người đang nói và giải thích tranh vẽ của họ.
- Chúng ta sẽ không nói Rollo, bài học hoặc phê bình. Chúng ta sẽ diễn tả ý tưởng chính của mỗi Bài Nói.
- Khóa trưởng gọi tên Bài Nói, và sau đó gọi người đại diện Nhóm đọc bản tóm tắt của Bài Nói và giải thích các tranh vẽ tương ứng của các rollos trong ngày: Lý Tường, Ôn Thường Sùng, Giáo Dân, Ôn Hiện Sùng và Sùng Đạo.
- Trưởng Nhóm hoặc Thư Ký không nhất thiết phải là người trình bày tóm tắt nhưng bất kỳ ai trong Nhóm đều có thể làm được.
- Cuối cùng, Khóa trưởng sẽ đưa ra đánh giá về các Bản tóm tắt, *“Hôm nay không tệ, nhưng chắc chắn ngày mai sẽ tốt hơn.”* Sau đó, giải thích rằng chúng ta sẽ vào Nhà Nguyện để chúc Chúa ngủ ngon.

“Nguyện kính Chúa Thánh Thần”

10:15 tối Kiểm thảo Lương tâm và Kinh tối

- Việc kiểm thảo lương tâm được thực hiện theo hướng dẫn trong Chi Nam, tuy nhiên, có thể chia sẻ thêm những cảm nghiệm trong ngày. Nhấn mạnh về sự nhiệt tình, dâng hiến và tinh thần yêu thương.
- Kiểm thảo lương tâm theo Chi Nam, trang 57 - 62.
- Sau khi kiểm thảo lương tâm, đọc kinh tối theo Hướng dẫn của Chi Nam trang 62 - 63
- Sau kinh tối, Khóa trưởng sẽ cho mọi người biết cần phải nghỉ ngơi và yêu cầu các Cursillistas không nán lại trò chuyện trong hành lang vì ngày mai chúng ta sẽ có một ngày rất bận rộn. Cũng như hôm nay, chuông sẽ rung lúc 7 giờ sáng và một lần nữa lúc 7:25 sáng, mọi người sẽ gặp nhau lúc 7:30 sáng trong Nhà Nguyện.
- Khóa trưởng sẽ cho biết có một (hay nhiều) linh mục sẵn sàng trong trường hợp có người muốn nói chuyện hoặc xưng tội.
- Khóa trưởng sẽ yêu cầu Trưởng và Thư ký của các Nhóm ở lại Nhà Nguyện giây lát và những người khác có thể đi ngủ, ngoại trừ những người muốn ở lại để xưng tội.

11.00 tối Thăm viếng với các Nhóm trưởng và Thư ký

Khi chắc chắn tất cả các Cursillista đã ở trong phòng của họ, sau khi một trong các Trợ tá đi vòng quanh hành lang trong vài phút, Nhóm trưởng và Thư ký sẽ được mời tham gia với Nhóm Trợ tá viếng Thánh thể.

[Cuộc thăm viếng này là để khuyến khích những người Trưởng Nhóm và Thư ký nắm quyền sở hữu với sự khiêm nhường về những diễn tiến tại bàn của họ và chỉ đơn giản chúc Chúa ngủ ngon.]

Phụ lục 11: THĂM VIẾNG VỚI CÁC TRƯỞNG NHÓM VÀ THƯ KÝ – Ngày đầu tiên

Bắt đầu với “Lời nguyện Chúa Thánh Thần”.

[Kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kính mừng và Sáng danh, sau đó các Trưởng Nhóm và Thư Ký đi ngủ hoặc xung tội nếu họ muốn.]

11.30 tối HỌP TRỢ TÁ

- [Sau khi các Nhóm Trưởng và Thư Ký đi ra và Linh Hướng đến,] các Trợ tá và Khóa trưởng sẽ xem xét từng Nhóm một. Mỗi Trợ tá Nhóm sẽ tường trình về Nhóm của mình có hoạt động nhịp nhàng không và thái độ được nhận ra trong mỗi thành viên của nhóm, nêu dự kiến cho ngày hôm sau về người nào nên nói chuyện với ai và v.v...
- Nhấn mạnh vào “công tác hành lang”, “sự thúc đẩy cuối cùng...”
- [Điều này có nghĩa là xem lại bất kỳ vấn đề nào mà một cursillista có thể đã đưa ra trước đó để đảm bảo cursillista cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng nhất trong công tác hành lang là không ai rời Khóa Ba-Ngày mà chưa nói ra được điều làm cho họ băn khoăn nhất. Trợ tá bàn cần thực hiện điều này với từng thành viên trong Nhóm của mình. Nếu điều này không xảy ra, thì trong khi họp trợ tá vào tối hôm trước, trợ tá bàn sẽ chuyển giao việc này cho một trợ tá khác. Phần quan trọng nhất của công tác hành lang là tạo và củng cố mối quan hệ thân hữu để mang tình bạn đó vào Ngày thứ Tư.]
- Nhấn mạnh vào việc các trợ tá không tạo thành nhóm với nhau. Chúng ta phải chia ra và hòa lẫn các cursillistas trong phòng ăn và trong Nhà Nguyện, xướng (cất) giọng, hát, cầu nguyện lớn tiếng, v.v...
- Nhấn mạnh chương trình cho ngày mai sẽ tập trung vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, giúp các cursillista đối mặt với những vấn nạn của họ, soi sáng họ. Trong một số trường hợp, khuyến họ nên tham khảo ý kiến với một linh mục.
- Công tác hành lang mang mọi người đến một quan hệ bình đẳng. Nếu bạn thấy thích hợp thì đề nghị họ xung tội.
- Sau Bài Nói “Học Đạo”, các nhóm bắt đầu viếng Thánh Thể.
- Đề ý ai đã Rước Lễ và thái độ của họ khi rước lễ.
- Chuẩn bị buổi họp mặt thân hữu “ngẫu hứng”
- Xem lướt qua các Bài Nói của ngày mai: Học Đạo, Bí Tích, Hành Đạo, Những Trở Ngại ... và Người Lãnh Đạo.
- Đảm bảo cuộc họp Trợ tá không mất nhiều thời giờ hơn mức cần thiết.
- Viếng Thánh Thể.

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THỨ HAI CỦA KHÓA CUỐI TUẦN

7:00 sáng **Rung chuông lần thứ nhất**

Tắm và thay y phục

7:25 sáng **Rung chuông lần 2**

7:30 sáng **Tại Nhà Nguyễn**

Khóa trưởng nhắc nhở mọi người là có một linh mục sẵn sàng cho ai muốn xưng tội.

Kinh sáng (Chỉ Nam trang 13 - 18)

Lời nguyện chuẩn bị cho bài suy niệm (Chỉ Nam trang 21 - 22)

[Giới thiệu ngắn gọn về cầu nguyện không còn cần thiết cho hai bài suy niệm cuối cùng; thay vào đó chúng ta bắt đầu trên trang thứ hai với Cầu Nguyện Với Chúa Thánh Thần.]

Nguyện Ngâm: “Con Người Của Chúa Kitô”

Sau nguyện ngâm. Đọc kinh “Tạ Ôn Sau Nguyện Gẫm” (Chỉ Nam trang 22 - 23)

8:00 sáng **Thánh lễ**

Khi cầu nguyện theo những ý chỉ đặc biệt trong Thánh Lễ, Khóa trưởng sẽ làm nổi bật một số ý chỉ như sau:

- Thánh Lễ này có thể giúp chúng ta sống với nhiệt thành, công hiến và tinh thần yêu thương.
- Cho những người vẫn chưa mở tâm trí và tâm hồn của họ với tinh thần của Khóa Cursillo.
- Cho tất cả những người hiện đang chăm sóc gia đình của chúng ta để chúng ta có thể có mặt ở đây ngày hôm nay.
- Cho các vấn đề riêng tư của mỗi người chúng ta.
- Cho người cần những lợi ích của Khóa Cursillo này nhiều nhất và cho người tin rằng họ cần nó ít nhất.

Trước khi rước lễ: Nhắc nhở các cursillista đây là hành động tự nguyện, với điều kiện duy nhất là họ đang sống trong Ân Sủng.

8:30 sáng **Điểm tâm**

Như ngày hôm trước, khi mọi người đang ở trong phòng ăn, một Linh Hướng ban phép lành của ăn và sẽ phục vụ bàn với các trợ tá và sẽ ngồi ở những nơi khác để nói chuyện với bất cứ ai muốn.

Khi bữa sáng sắp kết thúc, hãy kể một vài câu chuyện hài hước.

Trước khi Linh Hướng đọc kinh tạ ơn bữa sáng, Khóa trưởng sẽ thông báo khi nghe tiếng chuông, mọi người đến phòng “Rollo”.

Đừng phát bóng đá, bóng rổ, dây nhảy, v.v... cho các cursillista. Nếu ai yêu cầu thì chỉ nói “không có sẵn”.

Cầu nguyện với Rollista trong Nhà Nguyễn.

9:30 sáng Bài Nói “HOC ĐAO”

Ký tên vào Chỉ Nam

[Sau Bài Nói, Khóa trưởng giải thích mục đích của các trang trống trong sách Chỉ Nam. Khóa Trưởng đề nghị với các Cursillista rằng đó là một điều tốt để có chữ ký của tất cả mọi người như một vật lưu niệm. Khóa trưởng nói với các Cursillista rằng họ có thể đến từng nhóm với Chỉ Nam của họ để yêu cầu chữ ký của từng người. Mọi người nên viết tên của mình trên trang đầu của Chỉ Nam và tên của từng Nhóm trên mỗi trang trống. Khóa trưởng nói với họ rằng đừng vội vàng, họ có hai ngày để làm điều đó.]

Cho các cursillista biết những trang nào cần để trống dành cho chữ ký của nhóm Trợ tá và Linh Hướng – những người sẽ ký vào ngày hôm sau.

[Nhóm Trợ tá không ký cho đến ngày thứ ba và dùng nó như cơ hội tiếp cận với các cursillistas.]

Khóa trưởng cũng ký tên vào sách Chỉ Nam của họ từ bây giờ và dùng thời gian này để khuyến khích các nhóm thực hiện việc viếng Thánh Thể chung cả Nhóm hoặc từng cá nhân một.

[Tốt nhất là các Nhóm không đi đến Nhà nguyện nếu đã có một Nhóm khác ở trong đó. Các Nhóm đi một cách tự nhiên đến Nhà nguyện, Khóa trưởng không nên chỉ đạo họ khi nào đi và họ được khuyến khích đi thường xuyên như họ muốn.]

Chúng ta cần phải nhấn mạnh sự mong muốn trở nên gần gũi với Chúa và để làm điều này, tốt nhất là nên đến và gặp Ngài. Lời cuối cùng luôn luôn là của Đức Kitô, và ở đây chúng ta có Ngài trong Thánh Thể đang mong đợi sự viếng thăm của chúng ta.

Xem Phụ lục 12: “Câu Chuyện Của John”

Sau khi đọc xong, Khóa trưởng đề cập đến palanca nhận được cho Khóa Cursillo và cho biết sẽ để trên bàn, trong phòng Rollo, để các cursillista có thể đọc chúng bất cứ lúc nào.

Palanca được để ở đó cho đến ngày cuối Khóa.

Ngoài ra, nếu thích hợp, nhắc nhở các Cursillista rằng các linh mục luôn có sẵn cho họ, để xưng tội và hướng dẫn tâm linh hoặc chỉ để nói chuyện v.v...

Từ giờ trở đi, nếu không thể thực hiện được trước đó, chúng ta phải bắt đầu “công tác hành lang”. Nói chuyện trực tiếp với mọi người, đặc biệt là Trưởng của từng Nhóm và với từng thành viên trong Nhóm của họ.

Khóa trưởng nỗ lực nói chuyện với mọi người mỗi ngày.

10:45 sáng Bài Nói “NHIỆM TÍCH” - Chúa Kitô ban cho bạn thế nào

Vào cuối “Bài Nói”, chúng ta cần liệu sao cho tất cả nhanh chóng đến Nhà nguyện để cùng viếng Thánh Thể. Lần viếng Thánh Thể này sẽ được hướng dẫn bởi Linh Hướng đã nói bài Nhiệm Tích.

12:30 trưa Ăn trưa

Theo cùng quy trình như trong các bữa ăn trước.

Vào cuối bữa ăn, trước Kinh Tạ ơn, Khóa trưởng sẽ thông báo từ giờ đến Bài Nói tiếp theo có thời gian rảnh chúng ta nên dành để nghỉ ngơi, tiếp tục với các bản tóm lược, tranh vẽ, viếng Thánh Thể, ký tên trong sách Chi Nam v.v...

2:30 chiều Bài Nói “HÀNH ĐẠO”

Sau Bài Nói, nhắc nhở các cursillista về các việc còn lại như viếng Thánh Thể, v.v...

4:00 chiều Bài Nói “NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG ĐỜI SỐNG AN SỬNG”

Sau Bài Nói, nếu cần và thích hợp, nhắc nhở các cursillista về các việc còn lại như viếng Thánh Thể, v.v...

6:00 chiều Ăn tối

Theo cùng quy trình như trong các bữa ăn trước. Vào cuối bữa ăn, trước khi tạ ơn, Khóa trưởng sẽ thông báo rằng, cho đến khi bắt đầu Bài Nói kế tiếp, mọi người có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, tiếp tục các bản tóm lược, tranh vẽ, viếng Thánh Thể, xin chữ ký của bạn hữu, v.v...

7:30 tối Bài Nói “NGƯỜI LÃNH ĐẠO”

Khóa trưởng thông báo tất cả mọi người đi đến Nhà Nguyễn.

8:15 tối VIẾNG THÁNH THỂ VÀ LÀN CHUỖI

Khóa trưởng hướng dẫn Chuỗi Mân Côi nếu có thời gian nhưng ít nhất một chục nếu thời gian không cho phép. [Hãy cầu nguyện đơn giản như bạn cầu nguyện tại nhà].

Xem Chi Nam, trang 47

Sau Chuỗi Mân Côi, chúng ta yêu cầu mọi người đến gần Thánh Thể cùng với Khóa Trưởng, người sẽ cho lời tạ ơn Chúa về tất cả những gì chúng ta đã nhận được hôm nay, đó là kết quả tình yêu của Chúa và sự nhiệt tình, sự đóng góp, cống hiến và tinh thần yêu thương của tất cả chúng ta dâng lên. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người cầu nguyện và hy sinh rất nhiều cho chúng ta, cho tất cả ý nguyện của chính chúng ta, cho những người vẫn còn “chưa mở lòng trí” của họ ra, v.v...

Sau khi viếng Thánh thể, có vài phút nghỉ ngơi, là lúc để hoàn tất bản tóm lược và tranh vẽ. Cho biết chuông sẽ rung trong thời gian ngắn để mời tất cả mọi người vào Phòng Rollo.

9:00 tối Họp Mặt Thân Hữu “Ngẫu Hứng”

Truyện cười, trò chơi, bài hát, chuyện hài hước để thư giãn.

10:00 tối Hội họp các Nhóm trong phòng Rollo

Đọc các bản tóm lược và trình bày các tranh vẽ.

Vào cuối cuộc họp, Khóa trưởng sẽ khen ngợi việc cải thiện, công việc đã hoàn thành, cho thấy ngày mai vẫn sẽ tốt hơn nữa.

[Điều này nên được nói một cách nhẹ nhàng với cách nói ngược và hài hước].

11:00 tối Nhà Nguyễn - Kiểm thảo lương tâm và kinh tối

Kiểm thảo lương tâm và kinh tối (Chỉ Nam trang 57 - 63)

Sau kinh tối, nhắc nhở các cursillista rằng có sẵn các linh mục để mọi người xưng tội hoặc tham vấn với họ. Như chúng ta đã làm ngày hôm trước, yêu cầu Nhóm Trưởng và Thư Ký ở lại một chút.

Nhấn nhủ với mọi người ngày mai chuông sẽ vẫn rung vào lúc 7:00 sáng.

Sau khi những người khác đã rời Nhà Nguyễn, Khóa trưởng Viếng Thánh Thể cùng với Nhóm trưởng và Thư ký của các Nhóm, chúng ta yêu cầu họ cộng tác trong việc giúp đỡ những người có nhu cầu nhất, những người cảm thấy cô đơn nhất, những người cảm thấy không hòa nhập vào tiến trình, v.v...

Chúng ta kết thúc việc viếng Thánh Thể bằng kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh.

11:30 tối Họp Trợ Tá

Chúng ta cùng xem xét công việc và sinh hoạt nhịp nhàng của từng Nhóm và từng cursillista. Nếu vẫn còn một hoặc một số cursillistas chưa quyết định sống trong Ôn Sùng, hãy chỉ định người tiếp xúc với họ.

Nhấn mạnh rằng vào ngày cuối cùng, tất cả chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp với từng cursillista trong Khóa, nhưng không chỉ vào thời điểm họ đưa Chỉ Nam cho chúng ta ký tên, mà ngay trong thời gian rảnh rỗi, trong bữa ăn v.v... Sau khi nói chuyện, nếu thấy phù hợp và không bắt buộc bất cứ ai, mời các cursillista hoàn thành cuộc trò chuyện trước mặt Chúa trong Thánh Thể.

Chúng ta nên tiếp tục với các chuyến viếng Thánh Thể chung và cũng đi cùng họ trong những lần viếng riêng lẻ.

Giải thích về những chữ ký trong sách Chỉ Nam.

[Giải thích là không chỉ để ký tên lưu niệm mà còn tận dụng cơ hội đó để nói chuyện với các Cursillista nữa].

Hãy nhớ khi chuẩn bị cho Thánh Lễ ngày mai, cần có sự tham gia nhưng càng giản dị càng tốt, không làm phức tạp với những “bổ sung” không bình thường khác với cuộc sống bình thường hằng ngày. Hãy nhớ rằng trong Khóa Cursillo, chúng ta tuyên xưng những gì chúng ta đã sống trong Khóa Cursillo cuối tuần như là kiểu mẫu cho cuộc sống hằng ngày.

Nhắc trợ tá rằng trong Bài Nói “Bảo Toàn Trọn Vẹn”, họ phải hiểu hội nhóm một cách nghiêm túc.

Đừng lãng phí thời gian chung diện quần áo cho Lễ Bé Mạc.

Nếu tân cursillista đặt câu hỏi về Lễ Bé Mạc, hãy trả lời ngắn gọn mà không nhấn mạnh quá nhiều vào nó.

Thảo luận về “Mañanitas” sẽ diễn ra như thế nào.

Hãy suy nghĩ về chụp ảnh nhóm và khi nào chúng ta nên yêu cầu các cursillista đóng góp chi phí của Khóa.

Hãy nhớ rằng vào buổi chiều ngày mai, cộng đồng Cursillista có thể sẽ đến tham gia Hội Nhóm. Không kéo dài cuộc họp này quá mức cần thiết vì chúng ta phải dậy sớm vào ngày mai cho “Mañanitas”.

Kết thúc giống như đêm trước với viếng Thánh Thể trong Nhà Nguyện để tạ ơn Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THỨ BA CỦA KHÓA CUỐI TUẦN

6:55 sáng Rung chuông “MAÑANITAS”

Xem Phụ lục 13: Mañanitas

Điều quan trọng là đánh thức mọi người dậy.

[Đội ngũ lãnh đạo tham gia VỚI cộng đồng Ngày Thứ Tư đã đến để hát bài Mañanitas.]

Các Rollissta Trợ tá bàn phải chú ý để phát hiện xem có tân cursillista nào cảm thấy lẻ loi bởi vì trong số những khách tham dự “Mañanitas” không có người nào là họ hàng hay bạn thân với họ. Không để ai trong số họ cảm thấy lẻ loi.

Đừng quên “Mañanitas” chủ yếu dành riêng cho các tân cursillista. Mỗi Trợ tá bàn nên chú ý đến các cursillistas trong Nhóm của mình: tất cả có mặt không? có ai lẻ loi không? v.v...

Cuộc họp mặt không nên kéo dài quá lâu; vì nó có thể khiến chúng ta mệt mỏi. Bên cạnh đó, cũng có thể gây cản trở tiến trình của Khóa.

Khóa trưởng kín đáo gợi ý, chúng ta phải nói lời tạm biệt với những vị khách tham dự “Mañanitas”. Một khi họ đã rời đi, chúng ta sẽ rung chuông để mọi người đến Nhà Nguyện.

7:45 sáng Tại Nhà Nguyện

Kinh sáng và dâng ngày (Chỉ Nam trang 13 - 18)

Kinh nguyện chuẩn bị trước bài nguyện ngẫm (Chỉ Nam trang 21 - 22)

Nguyện ngẫm “THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA KITÔ CHO NGƯỜI CURSILLISTA”

Kinh Tạ Ôn sau bài nguyện ngẫm (Chỉ Nam trang 22 - 23)

8:15 sáng Điểm Tâm và giờ tự do

Vào cuối bữa điểm tâm, Khóa trưởng sẽ thông báo cho mọi người biết khi rời khỏi phòng ăn, sẽ có chụp hình cho cả khóa.

Chụp hình Khóa

9:00 sáng Bài Nói “NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG”

Trước khi bắt đầu, Khóa trưởng sẽ thông báo hôm nay sẽ không có vẽ tranh, để có nhiều thời gian cho việc tìm hiểu nhau hơn và gần gũi hơn với Chúa Kitô qua việc viếng Thánh Thể.

Tuy nhiên, điều quan trọng là tiếp tục ghi chép.

Sau Bài Nói, Khóa trưởng sẽ thông báo cho các cursillistas biết những trang trống còn lại trong sách Chỉ Nam (từ trang 120 trở đi) dành cho chữ ký của các Trợ và Linh hướng. Khóa trưởng sẽ cho biết có rất nhiều thời gian trong ngày, do đó không ai cần chờ đợi để lấy chữ ký.

10:45 sáng Bài Nói “ĐỜI SỐNG AN SỬNG”

Xem Phụ lục 14 – Tờ Vu. Lệnh

Phát tờ vụ lệnh và báo cho Linh Hướng biết việc này đã được thực hiện.

12:00 Thánh Lễ

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Lễ Chủ Nhật, mọi người tham gia một cách bình thường. Đề kết thúc và nếu có thể, các ghế sẽ được đặt ngòai mặt đối mặt và mọi người tham gia vào việc cầu nguyện, ca hát, và chúc bình an.

Trong Khóa Cursillo cuối tuần không có chỗ cho “sự thêm thắt hoặc những thứ không thường được thực hiện trong cuộc sống hằng ngày”.

[Thánh Lễ Chủ Nhật này sẽ không khác với những gì họ sẽ trải nghiệm khi họ trở lại môi trường của họ và tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật trong giáo xứ của họ. Vì vậy, Thánh lễ này phải là một phần trải nghiệm của Khóa Cursillo và không được bao gồm như là một phần của Lễ Bé Mạc].

1:00 trưa Ăn trưa

Sau cơm trưa, trước kinh Tạ ơn, Khóa trưởng sẽ thông báo về chi phí của Khóa Cursillo, các bữa ăn và các tài liệu. Khóa trưởng phát các phong bì để mọi người có thể góp phần, nhưng mỗi người sẽ đóng góp phần họ muốn và có thể. Nếu ai không có đủ tiền để trả cho phần của mình, họ không nên lo lắng, và nếu một số người muốn đóng góp nhiều hơn phần của họ, chúng ta cảm ơn họ. Đây được gọi là “khoảnh khắc của đau đớn”.

2:00 chiều Bài Nói “KITÔ GIÁO HÀNH ĐỘNG”

Sau Bài Nói này, Khóa trưởng sẽ thành lập các nhóm để thực hành Hội Nhóm sau Bài Nói “Bảo Toàn Trọn Vẹn”, bao gồm cả Khóa trưởng. Khóa trưởng sẽ nhóm những người được chú ý vì họ đã hình thành một mối quan hệ với nhau trong suốt khóa, hoặc những người cùng một môi trường. Chúng ta nên kết hợp trợ tá và khách tham dự theo cùng một tiêu chuẩn.

Khi lập các nhóm, Khóa trưởng cần phải có sự cộng tác của một trong những Trợ tá.

Chuẩn bị danh sách các ‘khách nổi bật’ (ngược ngạo và khôai hài!) những người đã đồng ý chia sẻ tại Lễ Bé Mạc và tên của người liên lạc cho họ biết rằng họ sẽ được mời để chia sẻ.

3:00 chiều Bài Nói “ NGƯỜI CURSILLISTA SAU KHÓA CURSILLO”

Không có bản tóm lược sau Rollo này.

3:30 chiều Bài Nói “BẢO TOÀN TRỌN VẸN”

Trước “Kinh Chúa Thánh Thần”, Khóa trưởng sẽ thông báo rằng một số bạn đã được mời tham gia với chúng ta ở đây để sống với chúng ta trong những giờ phút cuối Khóa. Khóa trưởng sẽ giới thiệu họ và yêu cầu họ đứng dậy.

Những khách sẽ phải tham gia vào Khóa Cursillo Cuối tuần trong thời gian giải lao trước đó.

Vào cuối Bài Nói “Bảo Toàn Trọn Vẹn”, mà kết thúc khi nói về Ultreya, các tân cursillista sẽ được thông báo về địa điểm và thời gian mà các Ultreyas hằng tuần được tổ chức tại Giáo phận.

Ultreya được đề nghị như một sinh hoạt mà họ có thể tham dự, không phải là bổn phận họ phải tuân theo.

Sau bài Bài Nói, mọi người sẽ tham gia hội nhóm. [Đây là một cuộc hội nhóm thật sự].

Khóa trưởng thành lập các Hội Nhóm. Các tân cursillistas và khách sẽ hình thành các nhóm với một trợ tá, một trong những cursillista khách cùng một số cursillistas. Họ sẽ lập nhóm theo môi trường hoặc tình bạn đã được tìm thấy trong khóa Cursillo

[Khách tham gia vào, nhưng không bao giờ nhiều hơn ba người tùy thuộc vào số lượng của tân cursillista. Điều này là để giúp họ dễ hòa nhập vào buổi Ultreya đầu tiên sau Khóa. Nó sẽ giống như là Hội Nhóm hơn là Nhóm tại Bàn].

Đây không phải là sự thử nghiệm hoặc sự giả vờ Hội Nhóm để các tân cursillistas nhìn xem cách thực hiện nó, nhưng là một cuộc hội nhóm thật sự, nơi mọi người sẽ chia sẻ những kinh nghiệm sống của Khóa Cursillo cuối tuần và nói về kế hoạch tông đồ của họ trong tương lai.

Khóa Cursillo chỉ là khởi đầu về một quá trình của tình bạn mà nó phải được nuôi dưỡng. Vì vậy, trong cuộc hội nhóm được tổ chức sau Bài Nói “Bảo Toàn Trọn Vẹn”, chúng ta nên cố gắng tìm biết các tân cursillistas nào có khả năng tham dự Ultreya. Trong trường hợp một người nào đó không thể tham dự Ultreya vì lý do công việc hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, thì chúng ta nên cố gắng sắp xếp một cách cụ thể các cuộc họp sau Khóa Cursillo với người đó.

Sau khi Hội Nhóm, Khóa trưởng sẽ giải thích về diễn tiến của Lễ Bé Mạc.

Chúng ta sẽ thông báo cho họ biết rằng một đại diện của mỗi Nhóm được các thành viên của Nhóm chọn lựa, sẽ nói [chia sẻ ngắn gọn về Khóa Cursillo có ý nghĩa gì đối với Nhóm] và sau đó, “hòa mình vào sự phấn khởi nồng nhiệt”, các cursillistas nào muốn chia sẻ, cũng có thể làm như vậy.

[Những người đại diện cho Nhóm được khuyến khích cũng chia sẻ những gì đã mang lại cho cá nhân họ].

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng không ai bị bắt buộc phải nói và những người chia sẻ không phải cảm ơn bất cứ ai, mà thay vào đó hãy nói về những gì họ đã trải nghiệm qua.

Chúng ta phải giải thích rằng tất cả những cursillistas khách tham dự Lễ Bé Mạc đều đã tham dự một Khóa Cursillo và họ biết nó là gì. Sau khi các Cursillista chia sẻ, sẽ tới phần các ‘khách nổi bật’ và Trợ tá chia sẻ.

Vào phần cuối của Lễ Bé Mạc, mỗi tân cursillista sẽ được cấp một Phiếu Vụ lệnh của mình. Vì vậy, chúng ta phải chắc chắn chúng ta có cơ hội để nhắc nhở các cursillistas đưa Phiếu Vụ lệnh cho linh hướng, nếu họ chưa làm điều đó.

[Linh hướng sẽ nói với Khóa trưởng nếu có sự vụ lệnh bị thiếu. Nếu, sau khi nhắc nhở, một người nào đó đã không trả lại sự vụ lệnh của họ thì chúng ta cũng sẽ chẳng nói gì].

Nghỉ mười lăm phút để mọi người thu dọn.

Trong giờ nghỉ, một số trợ tá sẽ chuẩn bị nơi Lễ Bế Mạc sẽ được tổ chức.

Trong khi đó, Trợ tá nên cố gắng thiết lập các liên kết vì sự liên hệ đến Hậu Cursillo, nếu họ chưa làm được điều đó trong buổi chiều hay tại buổi Hội Nhóm.

Một trong những trợ tá sẽ thông báo cho ‘khách nổi bật’ những người đã được yêu cầu phát biểu trong Lễ Bế Mạc.

Bây giờ là lúc để giải quyết hóa đơn với người đứng đầu của Nhà Tĩnh Tâm và trả tiền cho chỗ ở và thức ăn, nếu chưa được thực hiện trước đây.

[Điều này sẽ phụ thuộc vào cơ sở và các thỏa thuận đã được thực hiện.]

Tại thời điểm này, chúng ta yêu cầu một tràng pháo tay cho những người đã phục vụ chúng ta trong ba ngày.

[Đây có thể là nhân viên nhà nghỉ hoặc nhóm âm thực.]

Điều quan trọng là không trì hoãn việc bắt đầu Lễ Bế Mạc. Chúng ta phải cố gắng đúng giờ.

Lối vào phòng Lễ Bế Mạc sẽ có nhạc đệm với bài hát “De Colores.”

[Cộng đồng Cursillista đang tham dự Lễ Bế Mạc sẽ ngồi ở nơi được chỉ định].

5:00 chiều LỄ BẾ MẠC

(Xem Phụ lục 15: Lễ Bế Mạc)

Sau kinh Chúa Thánh Thần, Khóa trưởng sẽ giải thích công việc này là gì, với những lời nhắc nhở tới những người tham dự buổi lễ lần đầu tiên rằng đó không là vấn đề đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai nhưng là nói về kinh nghiệm cá nhân và làm chứng về những gì đã được sống.

Trước khi rời khóa, các Trợ Tá sẽ chia tay từng tân Cursillista. Họ đã tìm hiểu trước xem mọi người có phương tiện di chuyển để về nhà hay không, nếu cần họ sẽ thu xếp.

6:15 chiều Các Trợ tá sẽ tạ ơn trước Thánh Thể